



ประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับค่าขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ กำหนดให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ ๔๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้บริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๑๐ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้บังคับเมื่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศกำหนด ซึ่งประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙๔) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้ ส.กทอ. ออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามระเบียบและมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะเปิดรับคำขอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯหรือคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามลำดับต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งค้าหากำไร ด้วยการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับการนำไปใช้ให้เกิดการประหยัด การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย การสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ การสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ การส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผนกำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน

๒. คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุน

๒.๑ เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์พลังงาน และมีได้มี วัตถุประสงค์ในการมุ่งค้นหาทำไรจากการประกอบกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

๒.๒ ต้องมีบุคลากรหลักที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ มีความพร้อม รับผิดชอบโครงการ เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุน และสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดระยะเวลา ดำเนินโครงการ

๒.๓ กรณีโครงการที่ยื่นขอรับทุน ได้รับทุนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนจากแหล่งทุนอื่น โปรดระบุแหล่งทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา

๒.๔ หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต้องศึกษา ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และยืนยันยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือหนังสือยืนยัน และที่สำนักงาน บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดต่อไปในภายหลัง

๒.๕ ลักษณะของหน่วยงานต้องเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยสร้างความเสียหายในการดำเนินโครงการ หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือยืนยันการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วย การบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือมีพฤติกรรม เพิกเฉย หรือละทิ้งโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุน หรือหน่วยงานที่ขอยุติ/ขอยกเลิกโครงการ หรือขอคืนโครงการที่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี เหตุอันสมควรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๖ หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนหรือได้รับเงินสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องมีความพร้อมทั้งในด้านสรรพเอกสารและบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด (ถ้ามี) และรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

๓. รูปแบบของเงินสนับสนุน

๓.๑ เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน ให้แก่ เอกชน สำหรับการลงทุนและดำเนินงานในด้าน การอนุรักษ์พลังงานหรือเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน หรือ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน เพื่อใช้ในโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน หรือใช้ในโครงการค้นคว้า วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่ม การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน หรือการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน

๓.๒ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ “เจ้าของโครงการ” ในการบริหารโครงการ

๓.๓ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพื่อให้ “เจ้าของโครงการ” ใช้ในการให้การสนับสนุน แก่ “ผู้ร่วมโครงการ” สำหรับดำเนินการลงทุนในโครงการ หรือชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการลงทุนในโครงการ

๓.๔ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ด้านอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน

๓.๕ เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการอนุรักษ์พลังงาน/พลังงานทดแทน

๔. แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุน ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับประกาศสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก ๑

๕. การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการยื่นข้อเสนอโครงการ

เพื่อให้การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ จึงให้หน่วยงานที่ยื่นข้อเสนอโครงการดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ <https://project.enconfund.go.th> ดังรายละเอียดเอกสารตัวอย่างที่ปรากฏในส่วนเอกสารเผยแพร่เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ

๕.๒ ผู้มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ผู้จัดการโครงการ) แจ้งความประสงค์กับผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานท่านเพื่อสร้างบัญชีโครงการในระบบขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีไฟล์เอกสารแนบของหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการโครงการต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และพยาน (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) และส่ง User/Password ของโครงการให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ทาง e-mail

๕.๓ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ (ผู้จัดการโครงการ) ที่ได้รับ User/Password จากผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน ดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ทุกกลุ่มงาน) ให้ทันตามวัน เวลาที่กำหนด โดยแนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการ ดังนี้

๑) ไฟล์หนังสือแนบยื่นข้อเสนอโครงการ (.pdf)

๒) ไฟล์ข้อเสนอโครงการ (.pdf)

๕.๔ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ประสงค์ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนโครงการในกลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม และสาคิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ ให้ส่งไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการบรรจุในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD หรือ CD) หรือ แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด โดยระบุชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงานผู้ขอรับการสนับสนุน และรหัสโครงการที่ได้รับจากการยื่นข้อเสนอโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้บนแผ่นบันทึกข้อมูล หรือซองใส่อุปกรณ์ และนำซองไปรษณีย์พร้อมจัดส่งให้ ส.กทอ. ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ทั้งนี้ แผ่นบันทึกข้อมูล (DVD หรือ CD) หรือ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถอ่านข้อมูลได้

๕.๕ ผู้ขอรับการสนับสนุนที่ประสงค์ยื่นคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโครงการในกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ข้อเสนอโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก่อนจึงจะยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดจะเป็นผู้ตรวจสอบ รวบรวม และรับรอง ใบสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุนและเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ในรูปแบบไฟล์เอกสารหรือไฟล์ข้อมูลบรรจุในแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD หรือ CD) หรือ แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด โดยระบุชื่อสำนักงานพลังงานจังหวัดไว้บนแผ่นบันทึกข้อมูลหรือซองใส่อุปกรณ์ส่งให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้ขอรับการสนับสนุนไม่ต้องส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุนและเอกสารหลักฐานให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองอีก

ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <https://project.enconfund.go.th> ในส่วนเอกสารเผยแพร่ หรือ ขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัด โดยผู้ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขของแต่ละเทคโนโลยีที่จะขอรับการสนับสนุนให้ละเอียด และดำเนินการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุนให้ตรงตามเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน และจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอรับเงินสนับสนุน ทั้งนี้ ผู้ขอรับการสนับสนุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก ๓

๖. คำอธิบายกลุ่มงาน

คำนิยาม/รายละเอียดของแผนงาน กลุ่มงาน และเงื่อนไขตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๙๔) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในภาคผนวก ๒

๗. วันและเวลาเปิดรับคำขอรับการสนับสนุน

เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ **แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน** ดังนี้

๗.๑ กลุ่มงานตามกฎหมาย กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

๗.๒ กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก เปิดรับคำขอรับการสนับสนุนโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

โดยให้วันที่จัดส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ หากยื่นคำขอรับการสนับสนุนโครงการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

๘. เงื่อนไขสำหรับการทำคำขอรับการสนับสนุนโครงการ

๘.๑ เป็นโครงการที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กิจกรรมและเป้าหมาย หรือผลผลิตสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีผลผลิต ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จของโครงการ อายุการใช้งานหรือระยะเวลาการใช้ประโยชน์ แสดงถึงจุดสิ้นสุดของโครงการ และประโยชน์ที่สาธารณะ หรือประชาชนจะได้รับ และแผนการดูแลรักษา

๘.๒ เป็นโครงการที่มีข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์สำหรับประกอบการพิจารณา แสดงผลประหยัด ที่ถูกต้อง มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาคืนทุน มีข้อมูลความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ และมีกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนที่จะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

๘.๓ เป็นโครงการที่ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนไม่เข้าข่ายเป็นผู้ขอแทนกันในลักษณะที่ไม่ใช่เจ้าของ หน่วยงานในสังกัดเดียวกัน ยกเว้นกรณีที่เป็นกรขอรับการสนับสนุนโครงการในลักษณะ Block Grant โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการอนุรักษ์พลังงาน หรือการส่งเสริมพลังงานทดแทน

๘.๔ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องมีรายงานและผลการเบิกจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ผลการเบิกจ่ายของเจ้าของโครงการ) และมีรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ โดยจะต้องมีผลความก้าวหน้าของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (โดยมีการแสดงข้อมูลผลความก้าวหน้า) ณ วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ

๘.๕ ทรัพย์สินใดๆ ที่เกิดจากการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินโครงการ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ได้รับการสนับสนุน หรือเป็นทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมโครงการ ในโครงการ ลักษณะ Block Grant แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ผู้ได้รับการสนับสนุนยืนยันว่าจะดำเนินการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินเป็นของหน่วยงานของผู้ได้รับการสนับสนุนและเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาและดำเนินการตามเงื่อนไขให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนรับเงินงวดสุดท้าย

หมายเหตุ : ๑. เงื่อนไขสำหรับการทำคำขอรับการสนับสนุน ข้อ ๘.๒ ยกเว้นกลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร และกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร แต่ยังคงพิจารณาข้อมูลความคุ้มค่าในบริบทของการดำเนินโครงการ และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

๒. เงื่อนไขสำหรับการทำคำขอรับการสนับสนุน โครงการ ข้อ ๘.๓ ยกเว้นกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

๓. เงื่อนไขสำหรับการทำคำขอรับการสนับสนุน โครงการ ข้อ ๘.๔ กรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่อง คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในคราวเดียว หรือ โครงการที่ต้องต่อขยายผลไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น

๙. การสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนโครงการ

๙.๑ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอรับการสนับสนุน โครงการสำหรับโครงการที่มีเงื่อนไข คุณสมบัติของหน่วยงาน และโครงการที่ไม่เป็นไปตามประกาศของ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ แนบไฟล์เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือ ยื่นคำขอรับการสนับสนุนโครงการไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ยื่นคำขอรับการสนับสนุนโครงการในระบบอิเล็กทรอนิกส์

๙.๒ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขอสงวนสิทธิ์ในการสนับสนุนไม่เกินกรอบวงเงิน ตามประกาศยุทธศาสตร์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๙.๓ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนโครงการกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากที่ไม่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คำขอรับการสนับสนุนโครงการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินของจังหวัด และ โครงการสำรอง

๙.๔ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้การสนับสนุนคำขอรับการสนับสนุนหรือข้อเสนอโครงการในกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากโดยพลัน ในกรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานในภายหลัง ไม่ว่าจะเวลาใดๆ แล้วพบว่า เอกสารไม่ถูกต้องเป็นเท็จ หรือมิชอบด้วยกฎหมายให้ถือว่าการอนุมัติโครงการเป็นโมฆะ โดยผู้ขอรับการสนับสนุนต้องคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับไป ภายในระยะเวลาที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๙.๕ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกให้การสนับสนุนคำขอรับการสนับสนุนโครงการหากหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนไม่มาลงนามในสัญญาหรือหนังสือยืนยัน ตามวัน เวลา ที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด และขอสงวนสิทธิ์นำมาประกอบการพิจารณาให้การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในคราวถัดไป เว้นแต่จะแจ้งเหตุจำเป็นและเหตุผลอันสมควร ซึ่งสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป

๑๐. แนวทางเบื้องต้นที่ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติเมื่อได้รับการสนับสนุน

๑๐.๑ ผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาการรับสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาจัดทำสัญญาหรือหนังสือยืนยันกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งมติจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถ้าไม่มาทำสัญญาหรือหนังสือยืนยันภายในกำหนดระยะเวลา ถือว่าผู้ได้รับการสนับสนุนสละสิทธิ์การรับการสนับสนุนและโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นอันยกเลิก

เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนได้ลงนามในหนังสือสัญญาหรือหนังสือยืนยันแล้ว ผู้จัดการโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศน์หรือรับฟังการประชุมด้วยตนเอง เพื่อรับคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติ อุปสรรค ข้อห้าม ข้อกฎหมายและอื่นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๑๐.๒ เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนได้ลงนามในหนังสือสัญญาหรือหนังสือยืนยันกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเร่งรัดการก่อสร้างก่อนที่ผู้กักเงินไว้ในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการ กรณีเกิดเหตุจำเป็นที่ผู้ได้รับการสนับสนุนเล็งเห็นว่า จะไม่สามารถก่อสร้างได้ทันภายใน ๙๐ วัน และต้องการขยายระยะเวลาการก่อสร้างไปอีก ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุด ๙๐ วัน ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน ทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นพร้อมแจ้งขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างก่อนสิ้นระยะเวลา ๙๐ วันแรก หากผู้ได้รับการสนับสนุนไม่ทำหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นและไม่ทำหนังสือแจ้งขอขยายระยะเวลายัง สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ก่อนสิ้นระยะเวลา ๙๐ วันแรก ให้ถือว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติเป็นอันยกเลิก โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และผู้ได้รับการสนับสนุนที่ถูกยกเลิกโครงการหรือยุติโครงการ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้

๑๐.๓ เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุน แจ้งเหตุจำเป็นที่ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถก่อสร้างได้ทันภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นโครงการ โดยแจ้งก่อนครบกำหนดตามวรรคแรก ผู้ได้รับการสนับสนุนสามารถขยายระยะเวลาการก่อสร้างได้ไปอีก ๔๕ วันนับแต่วันถัดจากครบ ๙๐ วันแรก หากครบกำหนดขยายระยะเวลาขยายอีก ๔๕ วันแล้ว ผู้ได้รับการสนับสนุนยังไม่สามารถก่อสร้างได้ ให้ถือว่าผู้ได้รับการสนับสนุนจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามหนังสือสัญญาหรือหนังสือยืนยัน หรือละทิ้ง ไม่ใส่ใจ หรือเพิกเฉยในโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๒๓ ของระเบียบฯ ได้ทัน แต่สามารถแสดงเหตุจำเป็น ข้อเท็จจริงและหลักฐานก่อนสิ้นระยะเวลา ๔๕ วันหลัง อันแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะก่อสร้างได้โดยไม่ชักช้า หรือภายในระยะเวลาเท่าใดหรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนด ทั้งนี้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยจะรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ต่อไป

๑๐.๔ หลังจากก่อสร้างแล้ว หากผู้ได้รับการสนับสนุนพบเหตุที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ให้ผู้ได้รับการสนับสนุน มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมายังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ทราบเหตุ ทั้งนี้ต้องทำหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตามกรณีดังกล่าว ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสิ้นสุดโครงการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นกรณีพิเศษ

หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย ผลผลิตและระยะเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ต้องเพิ่มวงเงิน จะต้องขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเสียก่อนจึงจะทำการเปลี่ยนแปลงได้

หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ที่มีผลกระทบต่อ เป้าหมาย ผลผลิตและระยะเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ต้องเพิ่มวงเงิน จะต้องขออนุมัติและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เสียก่อนจึงจะทำการเปลี่ยนแปลงได้

กรณีผู้ได้รับการสนับสนุน กระทำการเปลี่ยนแปลงตามวรรคสองหรือวรรคสามไปโดยพลการ ไม่ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานหรือคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกรณีเสียก่อน เช่น การปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรสูงกว่าอัตราที่แจ้งไว้ หรือเบิกค่าใช้จ่ายที่มีใบรายจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ เป็นต้น ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องรับผิดชอบต่อผลร้ายของการไม่ได้แจ้งขออนุมัติเองทั้งสิ้น และอาจถือได้ว่า ผู้ได้รับการสนับสนุนไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

แผนปฏิบัติงานหรือแผนการใช้จ่ายเงิน อาจถูกสั่งระงับการจ่ายเงินหรืออาจถูกเรียกให้ชดใช้เงินคืนกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือรายการที่ได้รับอนุมัติ และหากเกิดความเสียหายแก่กองทุน ผู้ได้รับการสนับสนุนต้องรับผิดชอบเสียทั้งสิ้น

๑๐.๕ ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายเงินโครงการ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะตรวจสอบสัญญาว่าจ้างตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ ว่าได้มีการก่อกำหนดผู้กักกันภายในกำหนดระยะเวลาหรือไม่ เท่านั้น

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้

๑) กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมีต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่อย่างใด

๒) กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทำการวิจัยเองหรือรับจ้างทำการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อการให้บริการทางวิชาการ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จัดสรรเงินกองทุนให้กับส่วนราชการหรือสถาบันการศึกษา มิได้เป็นการจัดสรรเงินสนับสนุนให้กับนักวิจัยโดยตรง ดังนั้นผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯจึงต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๑๐.๖ ทรัพย์สินใดๆ ที่ผู้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจัดซื้อจัดจ้างตามรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานผู้ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยต้องทำการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินไว้ ถือเป็นเงื่อนไขเคร่งครัดประกอบการส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายในหนังสือสัญญาหรือหนังสือยืนยัน พร้อมให้รายงานผลการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน ต่อสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ได้รับการสนับสนุนจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการได้ หากผู้ได้รับการสนับสนุนไม่ดำเนินการดังกล่าวนี้ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขอสงวนสิทธิ์งดการเบิกจ่ายเงินไว้ก่อน โดยถือว่า ผู้ได้รับการสนับสนุนยังปฏิบัติตามข้อตกลง เงื่อนไขในหนังสือสัญญาหรือหนังสือยืนยันไม่ครบถ้วน จนกว่าผู้ได้รับการสนับสนุนจะรายงานผลและส่งสำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามระเบียบของผู้ได้รับการสนับสนุนหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวกับพัสดุของทางราชการแล้ว โดยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อทราบต่อไป

๑๐.๗ ททรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ถือว่าผู้ให้การสนับสนุนมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกับผู้ได้รับการสนับสนุนในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของมูลค่าในทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ หากผู้ได้รับการสนับสนุนต้องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุน ต้องชี้แจงเหตุผลให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาว่าสาธารณชนจะได้ประโยชน์ หรือประชาชนจะได้ประโยชน์จากการอนุรักษ์พลังงานหรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการอนุรักษ์พลังงานอย่างไร ทั้งนี้ผู้ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ยินยอมให้สำนักงานบริหารกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขแต่เพียงฝ่ายเดียว

๑๑. การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๑.๑ ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ใน หมวด ๒ การสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนที่ ๑ การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ ส่วน ๒ การรับคำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๑๑.๒ เมื่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับการสนับสนุนทราบเป็นหนังสือภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีมติ ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๖ วรรคสอง

๑๑.๓ ผู้ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๑๖ วรรคสอง จะต้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และมาจัดทำสัญญาหรือหนังสือยืนยัน ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งมติจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ รูปแบบสัญญาหรือหนังสือยืนยันเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กำหนด โดยผู้ได้รับการสนับสนุนที่เป็นองค์กรเอกชนจะต้องจัดทำสัญญา และผู้ได้รับการสนับสนุนที่เป็นส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทำหนังสือยืนยัน ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑

๑๑.๔ เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนดำเนินการลงนามในสัญญาหรือหนังสือยืนยันตามข้อ ๒๐ วรรคสอง ผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการ หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ให้ถือว่าโครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง สำหรับโครงการที่สนับสนุนวงเงินรวมเป็นรูปแบบเงินก้อน (Block grant) ให้ก่อหนี้ผูกพันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนดเป็นรายโครงการไป หากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้โครงการที่อนุมัตินั้นเป็นอันยกเลิก ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ วรรคสาม ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสนับสนุนที่ถูกยกเลิกโครงการตามกรณีดังกล่าว จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ วรรคสี่

๑๑.๕ ผู้ได้รับการสนับสนุน จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด เพื่อจัดทำรายงานส่ง สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๕ ดังนี้

๑) รายงานผลการใช้จ่ายเงิน หรือตามที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยให้จัดส่งทุกๆ เดือน ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป

๒) รายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส โดยระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓) รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงผลสำเร็จของโครงการตามที่ได้รับการสนับสนุน โดยจัดส่งให้ ส.กทอ. ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

๑๑.๖ ผู้ได้รับการสนับสนุน จะต้องยื่นหนังสือขอเบิกเงินกับสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทุกครั้ง ที่ต้องการขอเบิกเงินตามงวดแต่ละงวดของแผนการใช้จ่ายเงินและหรือตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๔๓ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๑) หนังสือแจ้งมติอนุมัติเงินกองทุนของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

๒) สัญญาหรือหนังสือยืนยันรับการสนับสนุนของผู้ได้รับการสนับสนุน

๓) แผนการใช้จ่ายเงิน (ตลอดทั้งโครงการโดยแบ่งเป็นงวดๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงการ)

๔) หลักฐานที่แสดงความพร้อมของโครงการและความพร้อมของการใช้จ่ายเงิน ยกเว้นงวดแรกของแต่ละโครงการ

๕) ชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร

๖) อื่นๆ ที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประกาศกำหนดหรือที่ขอเพิ่มเติม

๑๒. รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ต้องมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและการวางแผนปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร ต้องอ่าน ศึกษา ทำความเข้าใจเป็นอย่างดี และยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขตามประกาศฉบับนี้และสัญญาหรือหนังสือยืนยันที่อาจจะมีการขึ้นในภายหน้า จึงจะยื่นคำขอรับการสนับสนุน หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๑๕๘-๑๔๖๐ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ [http:// www.enconfund.go.th](http://www.enconfund.go.th) และ <https://project.enconfund.go.th> ในส่วนเอกสารเผยแพร่

ทั้งนี้การพิจารณาการวินิจฉัยชี้ขาดการอนุมัติโครงการของคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ถือเป็นที่สุด และหากผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุนได้รับอนุมัติสนับสนุนโครงการ ประกาศฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือหนังสือยืนยันของผู้ได้รับการสนับสนุนด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม)

ผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน